

KỶ NIỆM 195 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN TIỀN HẢI (1828 - 2023)

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Trần Quốc Vương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng.



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.

phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Huyện Tiên Hải vinh dự được đón Bác Hồ về thăm năm 1962. Đó là những tài sản vô giá của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiên Hải.

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiên Hải đã nêu cao tinh thần đoàn kết, anh dũng chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh.

thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trong tâm, 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với tiềm năng, thế mạnh của huyện, tập trung xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt cùng với tình quyết tâm sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường bộ ven biển.

chất lượng lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo thật chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trứ và Nghĩa trang Liệt sĩ trong tâm huyện. Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Đoàn điển sứ Nguyễn Công Trứ - người có công lớn khai khẩn mảnh đất Tiên Châu xưa, nay là huyện Tiên Hải; tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân Tiên Hải nguyện phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần vươn khơi bám biển, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA QUYẾT THẮNG...

(Tiếp theo trang 1)

hoạt động nền nếp, chất lượng, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi. Phong trào thi đua quyết thắng hướng vào duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thời gian tới, khởi thi đua LLVT 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3 trong phong trào thi đua quyết thắng. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản kết, hiệp đồng, kỷ cương, quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Trong bối cảnh khó khăn chung, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu

tiếp cơ sở giai đoạn 2019 - 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chúc mừng những kết quả đạt được của khởi thi đua LLVT 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3 trong phong trào thi đua quyết thắng. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản kết, hiệp đồng, kỷ cương, quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Trong bối cảnh khó khăn chung, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu

3 đã có sự phát triển vượt bậc, vươn lên mạnh mẽ; trong đó, Thái Bình đã tận dụng tất cả các cơ hội, lợi thế để phát triển toàn diện. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục có những chuyển biến tích cực; nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao được xây dựng, nhiều sản phẩm nông nghiệp được thị trường đón nhận giúp cho thu nhập của người dân nông thôn tăng cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Tinh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp các doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường và ký kết thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Trong bối cảnh khó khăn chung, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu

hút nhà đầu tư mới, tạo nên làn sóng đầu tư vào tỉnh, góp phần tạo ra giá trị sản xuất mới và tạo việc làm cho người lao động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định: Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Thái Bình luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội, làm tốt công tác tuyển quân, xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho LLVT tỉnh hoạt động, huy động nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt

công tác tham mưu giúp tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, để Thái Bình đạt được những bước tiến lớn hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn thông qua hội nghị này bộ CHQS các tỉnh, thành phố sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, qua đó Thái Bình có thể học tập để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu suy tôn đơn vị dẫn đầu khởi thi đua năm 2023 và bản giao đơn vị khởi trường khởi thi đua LLVT 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3 năm 2024.

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình được xây dựng trên diện tích hơn 100ha, có quy mô công suất 600MW gồm 2 tổ máy với cấu hình 1 lò hơi, 1 tuabin, 1 máy phát, sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun với thông số hơi dưới tới hạn (Sub-critical), nhiên liệu chính là than cám 5 kết hợp dầu HFO. Nhà máy còn có các công trình, thiết bị phụ trợ khác: hệ thống cấp và thải nước làm mát, hệ thống cung cấp nhiên liệu than, dầu HFO, hệ thống khử lưu huỳnh trong khói thải bằng soda đá vôi, hệ thống sản xuất Hydro; hệ thống bơm cấp nước lò hơi, hệ thống cung cấp khí nén... Ông Phan Văn Nam, Trưởng phòng An toàn môi trường, phụ trách công tác PCCC của Công ty cho biết: Nhà máy có diện tích rộng với rất nhiều hạng mục công trình, tuy nhiên qua rà soát, đánh giá có một số vị trí nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ như sân phân phối 220kV, máy biến áp, máy phát điện, kho vật tư, bể dầu, hầm cáp... Nếu không vận hành đúng quy trình, không kiểm tra, bảo dưỡng đúng định kỳ, không giám sát, phát hiện kịp thời, chỉ một chút sơ sẩy có thể xảy ra hỏa hoạn gây mất an toàn cho cả nhà máy. Thấy rõ những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy, nổ, Công ty Nhiệt điện Thái Bình thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC cho cán bộ, công nhân. Công ty thành lập đội PCCC và CNCH chuyên ngành của nhà máy và khu quản lý vận hành sửa chữa với 60 người, được chia làm 3

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG CHÁY, NỔ

Xác định nguy cơ xảy ra cháy, nổ luôn tiềm ẩn, để bảo đảm an toàn cho cán bộ, công nhân, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ khi đi vào hoạt động đến nay Công ty Nhiệt điện Thái Bình đặt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình vận hành nhà máy.



Cán bộ, công nhân Nhà máy nhiệt điện Thái Bình thực hành kỹ thuật dập đám cháy.

ca/5 kíp, trực 24/24 giờ. Công ty cũng xây dựng nội quy, quy định, quy trình và phương án PCCC, đồng thời duy trì tổ chức huấn luyện, thực hành, diễn tập các phương án chữa cháy

và CNCH với nhiều tình huống nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng phòng ngừa, chữa cháy và CNCH hiệu quả cho lực lượng PCCC, tránh bị động, lúng túng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình có tổng mức đầu tư 26.500 tỷ đồng. Mỗi ngày nhà máy chạy đầy tải 2 tổ máy sản xuất ra 14 triệu kWh điện, trị giá khoảng 28 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức

Chính, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình cho biết: Chỉ một sự cố cháy, nổ nhỏ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn nhà máy và gây thiệt hại vô cùng lớn về tài sản, giá trị sản xuất và tinh thần của hàng trăm cán bộ, công nhân. Mặc dù nhà máy được trang bị, lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại song quá trình vận hành, chúng tôi luôn chỉ đạo người lao động, nhất là lực lượng PCCC thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động của máy móc, hệ thống thiết bị PCCC tự động. Chúng tôi đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát nhiệt tại 100 vị trí, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. Hàng năm Công ty đầu tư hàng tỷ đồng mua sắm thiết bị, vật tư bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống báo cháy, chữa cháy đồng bộ và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác PCCC nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy, nổ và phòng độc hại cho người lao động. Công ty Nhiệt điện Thái Bình tích cực xây dựng phong trào "Toàn dân tham gia PCCC", huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH. Tất cả cán bộ, công nhân Công ty đều có kiến thức, kỹ năng, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chuyên ngành ứng phó hiệu quả với mọi tình huống cháy, nổ. Không chỉ bảo đảm an toàn cho nhà máy, mỗi cán bộ, công nhân còn tham gia phối hợp với các doanh nghiệp trong khu vực thực tập phương án PCCC và CNCH, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho toàn bộ khu vực Trung tâm điện lực Thái Bình. KHÁC ĐUẦN

Truyền thông công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội

Chiều ngày 9/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông công tác giảm nghèo và chính sách bảo trợ xã hội cho hơn 100 đại biểu là cán bộ cấp ủy, chính quyền và người dân xã Vũ Vinh (Vũ Thư). Tại hội nghị, chuyên viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai các chính sách mới về công tác giảm nghèo như quy trình rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đa chiều; chính sách bảo trợ của Nhà nước về y tế, giáo dục, việc làm, nhà ở, nước sạch và vay vốn sản xuất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thông qua hội nghị giúp lãnh đạo, cán bộ làm công tác giảm nghèo và người dân xã Vũ Vinh nắm vững các kiến thức về phương pháp, cách thức để rà soát chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như hiểu đúng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn xã. ĐUY TÙNG

Dừng cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bắt đầu từ tháng 10/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình dừng việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bằng giấy đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp và chỉ thực hiện cấp thẻ BHYT trên hệ thống dữ liệu tập trung của ngành BHXH.



Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình.

Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh, người hưởng trợ cấp thất nghiệp cần xuất trình thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VssID; cần cung cấp danh sách chip đã đồng bộ với dữ liệu tham gia BHYT hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID mức độ 2 (đã tích hợp thẻ BHYT). Trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp không sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa có căn cước công dân gắn chip thì liên hệ với BHXH tỉnh Thái Bình qua số điện thoại 0227.3736.119 hoặc 0227.3830.380 để được hướng dẫn giải quyết. Việc dừng cấp thẻ BHYT giấy đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp nhằm thực hiện công tác chuyển đổi số theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới mục tiêu bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. ĐỖ HỒNG GIA

TIỀN HẢI Tổ chức giờ học ngoại khóa chủ đề "Tự hào truyền thống quê hương cách mạng 14-10"

Sáng ngày 9/10, Huyện đoàn Tiên Hải phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội Cựu chiến binh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức điểm cấp huyện giờ học ngoại khóa chủ đề "Tự hào truyền thống quê hương cách mạng 14-10" tại Trường Tiểu học thị trấn Tiên Hải cho cán bộ, giáo viên, học sinh 51 liên đội trường học trong huyện. Tại giờ học ngoại khóa, cán bộ, giáo viên, học sinh được giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Doanh điển sứ Nguyễn Công Trứ; quá trình mở cuộc khai hoang lấn biển lập nên huyện Tiên Hải; lịch sử, văn hóa và con người Tiên Hải qua 195 năm xây dựng và trưởng thành... Qua đây, mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị truyền thống, lịch sử văn hóa, mảnh đất và con người Tiên Hải. Từ đó, tự hào về truyền thống quê hương, phát huy sáng tạo trong dạy và học; ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng 14-10. TRẦN HIỀN (Đài TTTH Tiên Hải)

Bế mạc giải cầu lông tỉnh Thái Bình năm 2023 và giải vô địch bóng bàn tỉnh tranh cúp 14-10

Tối ngày 8/10, tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Cầu lông Thái Bình bế mạc và trao giải cầu lông tỉnh năm 2023. Giải cầu lông tỉnh diễn ra từ ngày 6-8/10 với hơn 350 vận động viên 19 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chơi theo các nhóm tuổi từ dưới 30 đến trên 61 tuổi. Tham gia giải đấu, 350 VĐV từ 25 CLB trong tỉnh đã cống hiến cho khán giả những trận đấu kịch tính, tạo nên sân chơi lành mạnh, góp phần tuyển chọn, bồi dưỡng lực lượng VĐV tham gia các giải thể thao toàn quốc. Bên cạnh các CLB đã có nhiều thành tích, tại giải cầu lông tỉnh năm nay ghi nhận một số CLB dù mới được thành lập nhưng đã đạt thứ hạng cao tại giải, từ đó cho thấy tinh thần tập luyện, thi đấu bộ môn cầu lông diễn ra sôi nổi. Chung cuộc, ban tổ chức đã trao cờ và giải nhất toàn đoàn cho CLB Đức Long, giải nhì thuộc về ngành giáo dục và đào tạo, giải ba là Đại học Y Dược Thái Bình. Ở mỗi nội dung thi đấu, ban tổ chức đều trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV xuất sắc nhất.

Chiều ngày 8/10, UBND huyện Tiên Hải phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn tỉnh bế mạc và trao giải vô địch bóng bàn tỉnh tranh cúp 14-10. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, giải vô địch bóng bàn tỉnh với hàng trăm trận đấu kịch tính đã tạo nên ấn tượng sâu sắc đối với người đam mê bộ môn bóng bàn trong và ngoài tỉnh. Kết thúc giải đấu, ở nội dung đôi nam, ban tổ chức trao giải nhất và cúp cho đội Hưng Hà; giải nhì thuộc về đội Thụy Bình (Thái Thụy), giải ba là các đội Biện Vũ (Thái Thụy) và Đông Hoàng (Đông Hưng). Ngoài các giải cá nhân dành cho VĐV xuất sắc nhất, ban tổ chức cũng dành những phần quà khích lệ 3 VĐV trẻ xuất sắc, VĐV khuyết tật của giải. Giải vô địch bóng bàn tỉnh tranh cúp 14-10 đã tạo sân chơi ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng tập luyện và thi đấu bộ môn bóng bàn, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". TỬ ANH